



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 3042  
ที่ ศธ. 0529.1.4/117๙ วันที่ 15 ต.ค. 2550

เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรียน

- ( ) เพื่อโปรดทราบ
- ( ) เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามนัยหนังสือดังกล่าว
- ( ) เพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
- ( ) เพื่อโปรดแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้กรุณาติดต่อด้วยตนเอง
- (✓) เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
- ( ) ดำเนินการเสร็จแล้วโปรดแจ้ง งานส่งเสริมการวิจัย
- ( ) อื่น ๆ .....

(นายสุกวัดน์ ไสวรณี)

รก.หน.โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย



ที่ สว ๐๐๐๖(คจว.)/๖๕๑๗๕

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ถนนอุทองโน เขตดุสิต

กทม. ๘๐๓๐๐
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมค.วิจัย
เลขรับที่..... ๘๕๕๗
วันที่..... 11 ต.ค. 2550
เวลา..... 14 35

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรียน ปลัดกระทรวง/อธิการบดี/ผู้อำนวยการ/นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. แบบเสนอโครงการวิจัย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันทางวิชาการ/สถาบันวิจัย อาจารย์หรือนักวิจัยอิสระ ในหัวข้อวิจัยตามที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข ๑

ผู้ที่มีความประสงค์จะทำการศึกษาวิจัย ควรมีความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่เลือกศึกษาวิจัย และจะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยฯ ที่สำนักงานฯ กำหนด โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหัวข้อการวิจัยที่กำหนด ไปยังกลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๑๓ เลขที่ ๕๕๕ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๕๓๑๐-๑๒ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๕๓๑๒ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนึ่ง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.senate.go.th](http://www.senate.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังกัดของท่าน และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

ขอแสดงความนับถือ

เลขาธิการวุฒิสภา  
11 ต.ค. 50

(นางสุวิมล ภูมิสิงหาราช)  
เลขาธิการวุฒิสภา

11 ต.ค. 50

12 ต.ค. 50

สำนักวิชาการ

กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๓๑๑-๑๒ / โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๕๓๑๒



ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้

๑. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การส่งเสริมธรรมาภิบาล
๔. รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งองค์กรใหม่ของรัฐ
๕. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรภาครัฐ
๖. เรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจ

มหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันทางวิชาการ/สถาบันวิจัย อาจารย์หรือนักวิจัยอิสระ ที่มีความประสงค์ จะทำการศึกษาวิจัย ควรมีความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่เลือกศึกษาวิจัย โดยข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อการวิจัยที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งประเด็น ที่ผู้วิจัยเห็นว่าจะเกิดประโยชน์จากการศึกษาวิจัยในเรื่องนั้น ๆ ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ๖-๘ เดือน ผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนดไปยัง กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๑๓ เลขที่ ๔๔๔ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๔๓๑๐-๑๒ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๔๓๑๒ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางสุวิมล ภูมิสิงหาราช)

เลขาธิการวุฒิสภา

## บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการปรับหรือโครงสร้างด้านต่าง ๆ แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ หลายประการ เช่น สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา องค์กฤษฎีกา การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อำนาจตุลาการ งบประมาณ และการเงินการคลัง เป็นต้น

บทบัญญัติที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมขึ้นในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะบทบัญญัติในหมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย ซึ่งมีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนครอบคลุมทั้งในด้านสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ความเสมอภาค สิทธิในกระบวนการยุติธรรมในทรัพย์สินในการประกอบอาชีพในการแสดงความคิดเห็นทั้งของบุคคลและสื่อมวลชน สิทธิเสรีภาพในการศึกษา ในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการเรียกร้อง ในการชุมนุมและสมาคม สิทธิชุมชนและสิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกบัญญัติให้มีผลใช้บังคับทันที โดยมีต้องรอให้มีกฎหมายบัญญัติ ส่งผลให้ภาครัฐต้องปรับตัวและปฏิบัติตาม ประกอบกับบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งบัญญัติให้มีสภาพบังคับให้รัฐต้องกระทำ ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ที่จะกระทำหรือไม่กระทำก็ได้ โดยเพิ่มเนื้อหามุ่งกระจายความเป็นธรรมในสังคมและปกป้องทรัพย์สินของชาติ ทั้งในด้านแนวนโยบายด้านความมั่นคง การบริหารราชการแผ่นดิน ด้านศาสนา สังคม สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ด้านกฎหมายและการยุติธรรม ด้านต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางปัญญาและพลังงาน รวมทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

จึงควรศึกษาถึงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหา และทิศทางแนวโน้มในการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ และแนวทางที่เหมาะสมในบริบทของสังคมไทย และระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

## ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติงานของทุกระดับ ทั้งในระดับประชาชน หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ รวมตลอดถึงในระดับประเทศ เพื่อให้การพัฒนาและการบริหารประเทศดำเนินไปบนพื้นฐานของความพอเพียงในทางสายกลาง โดยมีพื้นฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพราะเป็นการมองโลกในเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นถึงการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการสำคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ความพอประมาณหรือความพอดี ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อลดทอนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ความรอบรู้รอบคอบและใช้วิชาความรู้อย่างระมัดระวัง และคุณธรรมความดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงที่ยั่งยืน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกนำไปกำหนดไว้ในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ทั้งในส่วนของแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ลดทอนภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งนำมาซึ่งปัญหาต่าง ๆ และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นจำนวนมาก

จึงสมควรมีการศึกษาให้เข้าใจถึงแก่นแกนและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด และวิธีการนำไปปรับใช้โดยยึดถือความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพ

## การส่งเสริมธรรมาภิบาล

ในกระแสของโลกาภิวัตน์ สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้ข้อมูลข่าวสารถูกถ่ายทอดไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบการบริหารงานภาครัฐและสังคมไทยโดยรวมต้องปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งวิกฤตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบในทุกภาคส่วน สาเหตุสำคัญคือความหย่อนและบกพร่องของกลไกการบริหารจัดการทั้งในระดับชาติและระดับองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อนมากมายในบริบทของสังคมไทย

การบริหารที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ วางอยู่บนหลักคุณธรรมและนิติธรรม มีประสิทธิภาพ คำนึงค่าและเป็นระบบเปิดที่ประชาชนสามารถเข้ามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อการช่วยให้ประเทศชาติมีความสงบสุขและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและส่งเสริมให้กลไกต่าง ๆ ของประเทศดำเนินการไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักในการเสริมสร้างสังคมอย่างยั่งยืน จึงสมควรศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของธรรมาภิบาลในประเทศไทย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลที่สอดคล้องบริบทของสังคมไทยต่อไป

## รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งองค์กรใหม่ของรัฐ

องค์กรภาครัฐและระบบบริหารงานภาครัฐนับเป็นกลไกสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของการบริหารประเทศ โดยเฉพาะในระยะเวลาที่ประเทศต้องประสบกับสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในขณะนี้ ภาครัฐจะต้องเป็นพลังขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ และรูปลักษณะของระบบราชการยุคใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับ จึงเป็นเรื่องที่พึงประสงค์

องค์กรภาครัฐในปัจจุบันจึงเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริการที่ดีมีคุณภาพสู่ประชาชน มีระบบการทำงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคมและสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนได้

ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาถึงแนวความคิด รูปแบบ และแนวทางของการจัดตั้งองค์กรภาครัฐที่เหมาะสมและสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาประเทศ

## การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรภาครัฐ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ที่จะปฏิรูปการเมืองโดยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองโดยมีการจัดตั้งองค์กรภาครัฐขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งโดยการควบรวมและแบ่งแยกหน้าที่ขององค์กรภาครัฐที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อประโยชน์สูงสุดโดยมีเสถียรภาพและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจัดตั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคมหาชนต่าง ๆ นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานภาครัฐในการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ โดยมีผลลัพธ์ที่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม องค์กรที่ก่อกำเนิดขึ้นใหม่เหล่านั้นหลายองค์กรถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพ สัมกับเจตนารมณ์ที่ก่อตั้งขึ้นจึงเป็นการสมควรให้มีการศึกษาถึงผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแสวงหาทิศทางการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้องค์กรเหล่านั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินงาน



## เรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจ

เนื่องจากในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการเมืองการปกครอง ได้เกิดการมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ เกิดการต่อต้านการเคลื่อนไหวที่มุ่งทำลายประชาธิปไตยและฟื้นระบอบอำนาจนิยม การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ และการปรับปรุงรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อเพิ่มมาตรการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบอบประชาธิปไตย

ด้านเศรษฐกิจ ได้เกิดแนวทางการดำเนินนโยบายและมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจไทย ชดเชยจุดอ่อนและความเปราะบางในบางสาขาการผลิต สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่มีเสถียรภาพและก่อประโยชน์ต่อประเทศไทย อย่างยั่งยืน หลีกเลี่ยงผลกระทบที่บั่นทอนเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจไทย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและแสวงผลประโยชน์ของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก ประกอบด้วย มาตรการการปฏิรูป เช่น การเปิดเสรีการค้า, การเปิดเสรีการลงทุนและภาคบริการ, การเปิดเสรีทางการเงิน, การเปิดเสรีโทรคมนาคม, การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ด้านสังคม ก่อให้เกิดการสร้างระบบประกันสังคม การแก้ปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้เพื่อให้ดอกผลของประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์กระจายไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและลดความยากจน และความถูกต้องทำให้ระบอบประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์มีความชอบธรรม มั่นคงและยั่งยืน

ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาถึงทิศทางการดำเนินงานตามกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ

**แบบข้อเสนอโครงการวิจัย**  
**ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา**

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) \_\_\_\_\_  
(ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

2. หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะนักวิจัย (ถ้ามี)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. สถาบันรับรอง \_\_\_\_\_

4. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

4.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา (Background and Rationale) (ระบุแนวความคิดพื้นฐานหรือปัญหาที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นที่ต้องทำวิจัยเรื่องนี้)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4.2 วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) (ระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการวิจัยให้ชัดเจน และสามารถนำไปสู่การดำเนินการวิจัยได้ต่อไป)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4.3 ขอบเขตการวิจัย (Scope of Problem) (ระบุขอบเขตของการดำเนินงานของการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และงบประมาณในการศึกษาวิจัย)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefit of Research) (แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (Output) ที่จะได้จากการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อเสนอการวิจัย และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณที่จะใช้ทำการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับโดยให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดการวิจัย)

---



---



---

4.5 ผลงานที่จะนำเสนอ (Outputs) (ระบุให้ชัดเจนว่าผลงานที่จะนำเสนอคืออะไร เช่น ได้ข้อเสนอแนะ ได้คู่มือ เป็นต้น)

---



---



---

4.6 การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Literature Reviews) (ระบุแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยให้สรุปแต่ละหัวข้อลงสู่ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ หรือสมมติฐานในการวิจัยที่จะทำต่อไป)

---



---



---

4.7 แผนงานการวิจัย (Plan of Research)

ระยะเวลา กิจกรรม	เดือน					
	1	2	3	4	5	6
การเก็บรวบรวมข้อมูล						
การแจกแจงข้อมูล						
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล						
สรุปผลและเสนอผลการวิจัย						

4.8 ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) (ระบุวิธีดำเนินการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประเภทของข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล)

---



---



---



---

4.9 ระยะเวลาทำการวิจัย (Term of Research) \_\_\_\_\_ เดือน

4.10 งบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ (Budgets) (ระบุรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย รวมตลอดโครงการ แยกประเภทตามหมวดเงินงบประมาณ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

1. หมวดค่าตอบแทน

1.1 \_\_\_\_\_ บาท

1.2 \_\_\_\_\_ บาท

2. หมวดค่าจ้าง

2.1 \_\_\_\_\_ บาท

2.2 \_\_\_\_\_ บาท

3. หมวดค่าใช้สอย

3.1 \_\_\_\_\_ บาท

3.2 \_\_\_\_\_ บาท

4. หมวดค่าวัสดุ

4.1 \_\_\_\_\_ บาท

4.2 \_\_\_\_\_ บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์

5.1 \_\_\_\_\_ บาท

5.2 \_\_\_\_\_ บาท

6. หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

6.1 \_\_\_\_\_ บาท

6.2 \_\_\_\_\_ บาท

**รวม** \_\_\_\_\_ บาท

**5. บรรณานุกรม**

5.1 ภาษาไทย \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5.2 ภาษาอังกฤษ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**6. ประวัตินักวิจัย**

ชื่อ \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ประวัติการศึกษา

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ผลงานทางวิชาการ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ผลงานวิจัย

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_